



บทความรณรงค์การเกษตรเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

ฝ่ายวิทยุการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 02-5798511 โทรสาร 02-5793927

เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร คงมีทรัพย์

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร

เรื่อง สศก. รับ 2 รางวัล ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Awards)

ชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชน และ ชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า

ออกอากาศ วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567

สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. รับ 2 รางวัล ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Awards) ชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชน และ ชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ

นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นผู้แทนหน่วยงานขึ้นรับมอบรางวัล “โล่รางวัลชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชน” และ “ประกาศนียบัตรรางวัลข้อมูลเปิดทรงคุณค่า” ในงานมอบรางวัลข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Awards) หน่วยงานที่มีชุดข้อมูลบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) ที่มีคุณค่าได้รับความนิยม มีปริมาณการเข้าใช้งานเป็นจำนวนมาก และมีจำนวนชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยมี ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลในงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (International Open Data Day 2024) ณ ห้อง Learning Studio ชั้น 1 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

สำหรับทำให้บริการข้อมูลภาครัฐ สศก. ในฐานะศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของประเทศ และยังเป็นหน่วยงานหลักพัฒนาสู่การให้บริการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการเกษตร มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศสำคัญ ผ่านเว็บไซต์ www.oae.go.th มีชุดข้อมูลให้บริการหลากหลาย ทั้งข้อมูลด้านการผลิต ข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลการพยากรณ์ ข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงาน และข้อมูลแผนที่แสดงความเหมาะสมในการผลิต เพื่อกำหนดเขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตร ขณะที่ด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในการให้บริการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการเกษตร สศก. ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.nabc.go.th มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทุกภาคส่วน โดยบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเกษตรกับหน่วยงานต่างๆ สู่ระบบฐานข้อมูลการเกษตรมาจัดทำรายงานและข้อมูลรูปแบบ Open Data ตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สปร.)

นอกจากนี้ สศก. ยังได้พัฒนาการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) โดยนำเข้าสู่ชุดข้อมูลของ สศก. เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและใช้ประโยชน์ ได้ที่ www.data.go.th มีจำนวนทั้งสิ้น 228 ชุดข้อมูล ซึ่งชุดข้อมูล รายงานภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงาน เป็นชุดข้อมูลเปิดที่ได้รับความนิยมจากประชาชน และมีการใช้งานถึง 1,538 ครั้ง จนทำให้ได้รับรางวัลข้อมูลเปิดทรงคุณค่า พร้อมนี้ สศก. ยังได้รับรางวัลชุดข้อมูลที่ตรง

กับความต้องการของประชาชน โดย สพร. ได้ทำการสำรวจความต้องการข้อมูลเปิดจากประชาชน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน พบว่า ข้อมูลด้านการเกษตร ได้แก่ ข้อมูลนำเข้า-ส่งออก ผลผลิตการเกษตร ราคาสินค้าเกษตร ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร และข้อมูลอื่น ๆ ให้บริการบน www.data.go.th แล้ว เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว

ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) เป็นแนวคิดสากลที่ส่งเสริมให้รัฐบาลทั่วโลกเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐสู่ประชาชน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดนวัตกรรม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาล ในการบริหารกิจการบ้านเมือง (Good Governance) และทุกปีนานาชาติจะมีการรณรงค์จัดงานวันข้อมูลเปิด นานาชาติ (International Open Data Day) เพื่อแสดงถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐของแต่ละประเทศ ซึ่งในปี พ.ศ. 2567 วันข้อมูลเปิดนานาชาติ จะตรงกับวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 ดังนั้น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. จึงดำเนินการจัดงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติในวันดังกล่าว ภายใต้หัวข้อ "Data-Driven for Sustainability" การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะนำเสนอประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ ที่เป็นประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมความมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมจากการใช้ข้อมูลภาครัฐ ให้เกิดประโยชน์ และสามารถต่อยอดนวัตกรรมบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและ ภาคประชาชน โดยภายในงานจะจัดให้มี กิจกรรมการมอบรางวัลข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Awards) ให้กับหน่วยงานที่เปิดเผยชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั่วประเทศ

ข้าว

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 14,190 บาท สัปดาห์ก่อน 14,192 บาท

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 11,255 บาท สัปดาห์ก่อน 11,290 บาท

ข้าวโพด

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.94 บาท สัปดาห์ก่อน 8.95 บาท

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.10 บาท สัปดาห์ก่อน 7.11 บาท

ถั่วเหลือง

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วลิสง

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 46.82 บาท สัปดาห์ก่อน 46.59 บาท

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 36.70 บาท สัปดาห์ก่อน 35.73 บาท

ถั่วเขียว

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 26.24 บาท สัปดาห์ก่อน 26.24 บาท

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ปาล์มน้ำมัน

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.51 สัปดาห์ก่อน 5.52 บาท

มันสำปะหลัง

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.03 บาท สัปดาห์ก่อน 3.04 บาท

มันเส้น

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.24 บาท สัปดาห์ก่อน 7.40 บาท

ไหม

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2,019 บาท สัปดาห์ก่อน 1,978 บาท

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,503 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 967 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

สับปะรด

สับปะรดโรงงาน สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 11.38 บาท สัปดาห์ก่อน 11.32 บาท

สับปะรดบริโภค สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 12.99 บาท สัปดาห์ก่อน 12.94 บาท

ยางพารา

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 สัปดาห์นี้ไม่มีราคา

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 สัปดาห์นี้ไม่มีราคา

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.19 บาท สัปดาห์ก่อน 74.67 บาท

ยางก้อนคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 29.51 บาท สัปดาห์ก่อน 28.32 บาท

เศษยางคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 28.31 บาท สัปดาห์ก่อน 26.65 บาท

น้ำยางสดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 73.76 บาท สัปดาห์ก่อน 69.16 บาท

ราคาสินค้าปศุสัตว์

สุกร

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 63.94 บาท สัปดาห์ก่อน 64.28 บาท

ไก่เนื้อ

ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.88 บาท สัปดาห์ก่อน 40.20 บาท

ไข่ไก่

ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 350 บาท สัปดาห์ก่อน 349 บาท

ไข่เป็ด

ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 406 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

โคเนื้อ

ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 87.15 บาท สัปดาห์ก่อน 87.29 บาท

กระบือ

ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 63.32 บาท สัปดาห์ก่อน 63.53 บาท

ราคาสินค้าประมง

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 60.00 บาท สัปดาห์ก่อน 51.13 บาท

ปลาช่อน สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 83.36 บาท สัปดาห์ก่อน 83.07 บาท

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 127.52 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ปลาทู สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 66.01 บาท สัปดาห์ก่อน 66.83 บาท

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีราคา

ปลาเป็ด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.14 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ปลาป่น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.00 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง เพียงจุดเดียว โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์รายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่

- Call Center 1170

- เว็บไซต์ www.moac.go.th/builder/service/

- อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884

ขอขอบคุณ ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ และ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร เรื่อง สศก. รับ 2 รางวัล ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Awards) ชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชน และ ชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณ เป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้โดยค้นหา ID Line : @oanews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่ในวันศุกร์ สวัสดีค่ะ